



คำวินิจฉัยคณะกรรมการบริหารข้อมูลข่าวสาร ตามระเบียบกรมควบคุมมลพิษ
ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2542
ครั้งที่ 3/2545 และ ครั้งที่ 4/2545
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 ตุลาคม 2545 และวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2545

เรื่อง ข้อมูลโครงการออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อเผยแพร่ต่อสาธารณชนญี่ปุ่น

ผู้ร้อง : สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
หน่วยงานที่รับผิดชอบ : สำนักจัดการคุณภาพน้ำ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ส่งสำเนาหนังสือ Japan Bank for International Corporation: JBIC ที่ 02-273 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2545 สอบถามถึงวิธีเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับโครงการออกแบบรวมก่อสร้างและรวบรวมและบำบัดน้ำเสียเขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ และสำเนาหนังสือ JBIC ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2545 สอบถามเพิ่มเติม ตามที่กรมควบคุมมลพิษได้มีหนังสือตอบไปตามมติที่ประชุม คณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร ครั้งที่ 3/2545 ซึ่งสรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

ลำดับที่	รายละเอียดเอกสารขอหารือ	มติที่ประชุมครั้งที่ 3 และ 4/2545
1.	สัญญาจ้างเหมาออกแบบรวมก่อสร้างระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย เขตควบคุมมลพิษ จังหวัดสมุทรปราการ นอกจากนี้ JBIC ได้มีหนังสือสอบถามเพิ่มเติมถึงการเปิดเผยข้อมูล ดังนี้ 1) รายการที่ 1 และรายการที่ 3 ว่า กรมควบคุมมลพิษ ได้เปิดเผยต่อสาธารณชนโดยวิธีใด 2) เอกสารรายการที่ 1 การเปิดเผยอยู่ในดุลพินิจของ JBIC นั้น	มติที่ประชุมครั้งที่ 3 และ 4/2545 มติ ครั้งที่ 3: เอกสารรายการที่ 1 รายการที่ 3-4 และรายการที่ 7 ข้อมูลดังกล่าว ได้ดำเนินการเสร็จแล้วและ JBIC มีอยู่ในความครอบครอง ดังนั้นการพิจารณาจะเปิดเผยได้หรือไม่จึงเป็นดุลพินิจของ JBIC เอง มติ ครั้งที่ 4: แจงตอบสำหรับในการเปิดเผยของกรมควบคุมมลพิษ ได้จัดสถานที่พร้อมเอกสารให้สาธารณชนเข้าตรวจสอบ และหากประสงค์จะขอสำเนาสามารถดำเนินการโดยเสียค่าธรรมเนียมการขอสำเนาหรือขอสำเนาที่มีคำรับรองถูกต้องตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ และ

ลำดับที่	รายละเอียดเอกสารขอหารือ	มติที่ประชุมครั้งที่ 3 และ 4/2545
	ทางกรมควบคุมมลพิษ ได้ถามความเห็นชอบจากบริษัทคู่สัญญาหรือไม่ ถ้าเป็นการเปิดเผยโดย JBIC	กรมควบคุมมลพิษ ไม่จำเป็นต้องได้รับอนุญาตจากบริษัทคู่สัญญา สามารถเปิดเผยได้โดยตรง
2.	หนังสือกระทรวงการคลัง เลขที่ 0808/1570 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2539 ที่เกี่ยวข้องกับโครงการฯ	ให้ JBIC ไปยื่นคำขอต่อกระทรวงการคลังที่เป็นเจ้าของข้อมูล เพื่อให้เป็นไปตาม ม.12
3.	รายงานการประชุมกับ JBIC ในช่วงประเมินโครงการฯ	ให้ JBIC มีอยู่ในความครอบครอง ดังนั้นการเปิดเผยจึงเป็นดุลพินิจของ JBIC
4.	รายงานการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการฯ	
5.	รายงานการศึกษาผลกระทบต่อการเลี้ยงหอยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ข้อมูลเอกสารรายการที่ 5 รายงานการศึกษาผลกระทบต่อการเลี้ยงหอยเป็นเอกสารทางวิชาการและได้ดำเนินการเสร็จแล้วจึงต้องเปิดเผยต่อสาธารณชน อนึ่ง รายงานในส่วนที่เกี่ยวกับข้อเสนอค่าชดเชยกรณีเลี้ยงหอยแล้วเกิดความเสียหายที่ทางมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เสนอมานั้น เป็นการจัดทำขึ้นภายใต้ข้อมูลของปี 2544 ซึ่งในอนาคตค่าชดเชยค่าเสียหายจะต้องมีการพิจารณาทบทวนปรับปรุงแก้ไขใหม่ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ที่เป็นจริงที่เกิดขึ้น
6.	รายงานสำรวจมลพิษทางน้ำของโรงงานอุตสาหกรรม จังหวัดสมุทรปราการ	เนื่องจากเอกสารรายการที่ 6 เป็นข้อมูลโรงงานและเป็นข้อมูลดิบ ซึ่งหากเปิดเผยจะเป็นผลกระทบต่อโรงงานอุตสาหกรรมเจ้าของข้อมูลได้และยังต้องแจ้งให้โรงงานเจ้าของข้อมูลอนุญาต เพื่อให้เป็นไปตาม ม.17
7.	รายงานแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน	กรมควบคุมมลพิษได้เผยแพร่บางส่วนใน Web Site ของกรม